



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๓๕๖๗

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ด้วยคณะผู้บริหารและงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าพบนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้หารือร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ ถึงแนวทางในการเสนอและดำเนินโครงการ ตามแผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งพบว่ายังมีข้อติดขัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไม่สามารถเสนอและดำเนินโครงการดังกล่าวในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ อันเนื่องมาจากไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด และการมีรหัสหน่วยเบิกจ่ายเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทางสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดแพร่ โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหนังสือแจ้งขอเพิ่มรหัสหน่วยเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอเพิ่มรหัสหน่วยเบิกจ่ายในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ตลอดจนการมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นนิติบุคคลที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๔๒๒๕๙๐๓ โดยใช้เลขเดียวกันทั้ง ๓ แห่ง เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร)

๒. การมอบอำนาจในการรับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดแพร่ และการเป็นหน่วยเบิกจ่ายในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ คณบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย นัดหารือร่วมกัน
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ก✓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ